



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล  
ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๑๑ บ้านท่ากกตาล ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ของกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมป้ายโครงการ ราคาภายในการเสนอราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

### ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าวนี้ และผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือเคยมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของวงเงินเป็นเงิน ๖๙๖,๕๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงูชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ณ วันประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

### การยื่นซองสอบราคา สามารถยื่นได้ดังนี้

๑. ณ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ
๒. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยไม่เปิดให้ยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์

/กำหนดทำการเปิดซองสอบราคา.....

กำหนดทำการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วน  
ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๒๙๑๕ ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์  
[www.dongmoonlaek.com](http://www.dongmoonlaek.com) หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก